

รายงานผลการปฏิบัติงาน (Performance Report System : PRS)
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 โรงเรียนบ้านเตื่อ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 เครือข่ายกุดน้ำใส - หนองบัวโคก

ลำดับ ที่	เรื่อง	เกี่ยวข้องกับงานโรงเรียน (มากที่สุด)				
		วิชาการ	บริหารงาน บุคคล	บริหาร งบประมาณ	บริหาร ทั่วไป	นโยบาย
๑.	โรงเรียนบ้านเตื่อเข้าร่วมอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการเรียนรู้ของครูและ บุคลากรทางการศึกษา		√			

รายละเอียดการรายงานข้อมูลสารสนเทศได้เสนอตามลำดับที่ประกอบดังแนบ

๑. วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙:๐๐ น. โรงเรียนบ้านเตื่อ นำโดยนางสาววิดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตื่อ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ โดยมีนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใส-หนองบัวโคก โดยมีนางอมรรัตน์ ไทยประสงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ประธานเครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใส-หนองบัวโคก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรระดับปฐมวัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การจัดการเรียนรู้ร่วมกันและเตรียมความพร้อมของนักเรียนสู่การเรียนรู้ชั้น ป. ๑ ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ รวมถึงการพัฒนาเบื้องต้นด้านทัศนคติระดับปฐมวัยและเพื่อให้ครูและบุคลากรจัดการเรียนรู้เชิงรุกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตนเอง โดยใช้โครงการเป็นฐานและเพื่อให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมาและรับการประเมินภายในสถานศึกษาจากคณะกรรมการประเมินโดยมีผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน ๑๒ โรงเรียนรวม ๑๑๐ คน ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์



โรงเรียนบ้านเต็อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ ๖๕/๒๕๖๖ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗



นางสาววิยะดา แสนวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเต็อ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา



วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น โรงเรียนบ้านเต็อ นำโดย นางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ โดยมี นายหิรัญณ์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนทุกตำบลหนองบัวโคก โดยมีนางอมรรัตน์ ไทยประสงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ประธานเครือข่ายโรงเรียนทุกตำบลหนองบัวโคก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรระดับปฐมวัย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ร่วมกันและเตรียมความพร้อมของนักเรียนสู่การเรียนชั้น ป.๑ ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์รวมถึงการพัฒนาเบื้องต้นด้านทัศนคติ ระดับปฐมวัยและเพื่อให้ครูและบุคลากรจัดการเรียนรู้เชิงรุกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตนเอง โดยใช้โครงงานเป็นฐานและเพื่อให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนองานในรอบปีที่ผ่านมาและรับการประเมินภายในสถานศึกษาจากคณะกรรมการประเมิน โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมเข้าอบรมจากโรงเรียนในเครือข่ายฯ จำนวน ๑๒ โรงเรียน รวม ๑๑๐ คน ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมือง จ.ชัยภูมิ



โรงเรียนบ้านเต็อ บ้านเต็อ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
Facebook : โรงเรียนบ้านเต็อ จ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

ลงชื่อ

วิภาดา

ผู้รายงาน

(นางสาววิภาดา เรียงสันเทียะ)

ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเต็อ

ลงชื่อ

วิยะดา

ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาววิยะดา แสนวิชัย)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเต็อ

ลงชื่อ

ผู้รับรายงาน

(นางวาสนา ตาลทอง)

ศึกษานิเทศก์